



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๕๕๗ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	ให้ทีม SAT แจ้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ในกรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน ๕ ราย ของจังหวัดสมุทรสาคร ในกรณีผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๑๔๔ ระลอกเมษายน เพศชาย อายุ ๑๔ ปี ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม และให้ ทีม SAT แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครโดยตรงเพื่อความรวดเร็ว เพื่อขอผลการตรวจหาสารพันธุกรรม และใช้ประกอบการพิจารณาการสอบสวนโรคในการค้นหาสาเหตุการติดเชื้อของผู้ป่วยยืนยันรายดังกล่าว	- ทีม SAT
๒	ให้อำเภอเมืองมหาสารคาม ดำเนินการแจ้งให้ร้านศรีเมืองสเด็กเฮ้าส์ ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด เป็นเวลา ๓ วัน และให้ทีม SERT ออกติดตามให้ดำเนินการตามมาตรการ	- อำเภอเมืองมหาสารคาม - ทีม SERT
๓	ให้อำเภอเมืองมหาสารคาม แจ้งให้โรงแรมเอสตะวันและโรงแรมออกคิดทำความสะอาด หากจำเป็นให้แจ้งปิดห้องที่ให้บริการเพื่อทำความสะอาด เป็นเวลา ๓ วัน และให้ทีม SERT ออกติดตามให้ดำเนินการตามมาตรการ	- อำเภอเมืองมหาสารคาม - ทีม SERT
๔	ให้อำเภอเมืองมหาสารคามเร่งดำเนินการสอบสวน ในกรณีผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๑๗๕ ระลอกเมษายน ที่ลูกชายประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอกเพื่อรอทำศัลยกรรมพลาสติกที่โรงพยาบาลมหาสารคาม วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ำ และแจ้งสื่อสารความเสี่ยงให้ผู้ร่วมงานที่ผู้ป่วยไปให้บริการเฝ้าสังเกตอาการตนเอง	- อำเภอเมืองมหาสารคาม
๕	ให้ทีม JIT จัดทำตามร่างสรุปพื้นที่ที่ดำเนินการ Lock down ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเตรียมนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่เวลา ๑๕.๐๐ น.	- ทีม JIT
๖	ขอให้ทีม Case management ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการออกไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. ขอให้ดำเนินการนำส่งผู้ป่วยยืนยันเข้ารับการรักษาภายในเวรเช้าวันนั้น หากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการล่าช้ามากเกินไป ให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป เนื่องจากมีผลต่อการสอบสวนและควบคุมโรค	- ทีม Case management
๗	ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป และงานพัสดุดำเนินการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่และซิมการ์ด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ทีม Case management	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายภาณี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

